

แผนปฏิบัติงาน

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองมาบตาพุด

ไตรมาสที่ ๓ - ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ผู้รับผิดชอบ กองการศึกษา โดย นางปัทมา ฤทธิรงค์

ประเภท ๑ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ

สถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ (ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น)	หมายเหตุ (งบประมาณเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น)
โครงการวัยรุ่น	๑. เพื่อให้เด็กเรียนมีความรู้ความเข้าใจ	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓,๙๐๐ บาท	๑. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ	
วัยใส รักเป็น	เรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการทางเพศ	๑. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา	เดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓	โดยจ่ายเป็น	เข้าใจเรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการ	
ปลอดภัยไม่ท้อง	เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น และมีความรู้เรื่อง	ปีที่ ๑ จำนวน ๑๐๐ คน	วิธีดำเนินงาน	๑. ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย จำนวน	ทางเพศเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นและมีความรู้	
ก่อนวัยไม่ติด	พฤติกรรมเสี่ยงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นและมีทักษะ	๒. วิทยากรและเจ้าหน้าที่	๑. ประสานงานวิทยากร สถานศึกษาและหน่วยงาน	๒ ชั่วโมง ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน	เรื่องพฤติกรรมเสี่ยงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นและ	
เอดส์	ในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง	ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐ คน	ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำ	๓,๖๐๐ บาท	ทักษะในการจัดการกับสถานการณ์	
	กับเรื่องเพศได้		โครงการ	๒. ค่าสมนาคุณวิทยากรกลุ่มกิจกรรม	ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศได้	
	๒. เพื่อป้องกันการจัดตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมใน	พื้นที่ตำบลบึงฉลวย	๒. ประชุมวางแผนการดำเนินงานร่วมกับผู้ที่	(แบ่งกลุ่ม ๔ กลุ่ม) จำนวน ๔ คนๆ ละ	๒. ลดปัญหาการจัดตั้งครรภ์ในสถานศึกษา	
	วัยรุ่น	ห้องประชุม	เกี่ยวข้อง	๖ ชม.ๆ ละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน	๓. ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีพฤติกรรม	
	๓. เพื่อให้วัยรุ่นในวัยเรียนมีพฤติกรรม	โรงเรียนเทศบาลมาบตาพุด	๓. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ	๑๔,๕๐๐ บาท	ทางเพศที่เหมาะสม ปลอดภัย มีชีวิต	
	ทางเพศที่ปลอดภัยจากที่ตั้งครรภ์		๔. ประชุมมอบหมายหน้าที่	๓. ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วม	ที่สถิติไม่เสียต่อการตั้งครรภ์ในพึง	
	ไม่พึงประสงค์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์		๕. ดำเนินการอบรมให้ความรู้	จำนวน ๑๐๐ คนๆ ละ ๑๕๐ บาท/คน/วัน	ประสงค์และโรคติดต่อทางเพศและ	
	เอดส์ และปลอดภัยจากความรุนแรง		๖. ประเมินผลโครงการและสรุปผลการดำเนินงาน	จำนวน ๒ วัน เป็นเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท	ความรุนแรง	
			และรายงานคณะผู้บริหาร	๔. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน		
				๑๐๐ คนๆ ละ ๓๕ บาท/คน/มื้อ จำนวน		
				๔ มื้อ เป็นเงิน ๑๔,๕๐๐ บาท		
				๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม จำนวน		
				๑๐๐ คน เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท		
				๖. ค่าป้ายชื่อโครงการ ๑ ป้าย เป็นเงิน		
				๕๐๐ บาท		
หมายเหตุ	ทุกรายการสามารถถ่ายโอนได้					